

Số: 176 /TB-UBND

*Phong Thổ, ngày 16 tháng 10 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Mai Thị Hồng Sim - UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Thị trấn Phong Thổ**

Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiểm tra, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại các xã, thị trấn năm 2023.

Ngày 03/10/2023, đồng chí Mai Thị Hồng Sim - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm việc với UBND Thị trấn Phong Thổ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023; tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị trấn Phong Thổ. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện<sup>1</sup>, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các đoàn thể, công chức chuyên môn thị trấn Phong Thổ.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023 và ý kiến tham gia của các phòng, ban, ngành liên quan, đồng chí Mai Thị Hồng Sim - UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền Thị trấn trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

#### **1. Về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023**

Trong 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân xong với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân, sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng nhân dân, UBND thị trấn Phong Thổ đã triển khai nhiều giải pháp

<sup>1</sup>: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc huyện, Trung tâm Y tế, Ban Quản lý dự án, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

quyết liệt, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đạt cao so với cùng kỳ năm trước, làm tiền đề hoàn thành kế hoạch cả năm 2023, cụ thể như: diện tích cây lương thực có hạt, bình quân lương thực đầu người, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, giảm tỷ lệ hộ nghèo... sản xuất nông, lâm nghiệp có mặt chuyển biến tích cực, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, một bộ phận nhân dân đã có nhận thức, chủ động tham gia sản xuất, liên kết sản xuất hàng hóa, các hoạt động thương mại, dịch vụ; đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.; Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; Công tác cải cách hành chính ngày càng được cải thiện; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế đó là: Tổng đàn gia súc đạt 95,56% KH giao; Thiếu nước sản xuất một số thôn, bản, TDP triển khai sản xuất vụ đông xuân còn chậm so với kế hoạch; nhiều diện tích cây hoa màu khác bị thiệt hại do hạn hán, năng suất giảm; Một số hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết là do không có hồ sơ thu hồi đất 99ha để xây dựng trung tâm huyện nên không xác minh được những khu đất nhân dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ có nằm trong diện thu hồi hay không.

Để triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 trên địa bàn, yêu cầu UBND thị trấn Phong Thổ tập trung triển khai một số nội dung sau:

## **2. Về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia**

- Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Thổ tập trung kiểm tra, rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, phân tích, đánh giá đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, làm rõ kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp theo tình hình thực tế của thị trấn. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nêu cao vai trò, trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tuyên truyền, triển khai đến người dân thực hiện phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời, chủ động theo dõi, ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết. Nắm chắc địa bàn, chủ động các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xử lý theo thẩm quyền với các trường hợp vi phạm. Quan tâm công tác đề nghị cấp giấy CNQSDĐ của người dân đảm bảo kịp thời.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, đẩy mạnh tuyên truyền xuất khẩu lao động; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục mũi nhọn. Tăng cường quảng bá, phát triển du lịch tương xứng tiềm năng và lợi thế của thị trấn (du lịch cộng đồng thôn Đoàn Kết).

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chủ động giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị cử tri. Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Triển khai rà soát, tận dụng tối đa nguồn kinh phí từ các chương trình để triển khai hỗ trợ cho Nhân dân. Phân công rõ người, rõ việc trong từng lĩnh vực để đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả.

- Đội ngũ công chức chuyên môn thị trấn duy trì tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp huyện kịp thời trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với xã để kịp thời hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

### **3. Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân thị trấn**

- *Đối với một số mỏ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng (nhà máy gạch) hết hạn khai thác đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Doanh nghiệp làm thủ tục đóng cửa mỏ và giao thực địa cho thị trấn quản lý:* Giao Phòng Tài Nguyên môi trường rà soát, tổng hợp các điểm, các cơ sở khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng không có giấy phép hoặc giấy phép hết hiệu lực tham mưu UBND huyện thực hiện các thủ tục theo quy định.

- *Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho UBND thị trấn đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm việc khai thác, vận hành, quản lý phốt pho đi bộ tại các địa phương trong và ngoài tỉnh:* Giao Phòng Tài chính kế hoạch huyện căn cứ các quy định của luật ngân sách tham mưu UBND huyện xem xét.

- *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tham mưu cho UBND huyện liên hệ với nhà tư vấn khôi phục lại mốc giới hoặc liên hệ với các đồng chí trước đây tham gia Hội đồng GPMB thu hồi đất khu PaSo để xây dựng trung tâm huyện cung cấp bản đồ hoặc phương án thu hồi hoặc mốc danh giới xác định vị trí thu hồi để UBND thị trấn thực hiện tốt việc quản lý và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân thuận lợi:* Giao Phòng Tài Nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Mai Thị Hồng Sim - Ủy viên Ban

Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sau khi kiểm tra tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Thị trấn Phong Thổ.

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện (B/c);
- Tổ công tác số 03 (KH số 239);
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Văn phòng: V, C;
- Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vũ Văn Trung**